



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า 31

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สวนกระแสบัณฑิตตกงานพุ่ง

"มศว"ชี้จบนาฏศิลป์ได้งานทุกคน ลุยเผยแพร่งานห้างมาบุญครอง

น.ส.ปรารธนา คงสำราญหัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า กรณีที่มีแนวโน้มว่าบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2551 จะว่างงานเพิ่มจำนวนมาก เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจนั้น สำหรับบัณฑิตที่จบสาขานาฏศิลป์ มศว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยตกงาน และได้งานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เข้าสู่วงการแสดง เป็นศิลปิน รับงานอิสระ หรือออกไปรับราชการเป็นครูสอนนาฏศิลป์

"น่าดีใจที่ได้กรุ๊ปใหม่สนใจเรียนนาฏศิลป์ไทยสูงขึ้น ซึ่ง มศว เปิดสอนด้านนาฏศิลป์ที่บ้าน การแสดงที่บ้าน และเพลงพื้นบ้านทุกประเภท โดยเพลงลูกทุ่งจัดอยู่ในประเภทเพลงพื้นบ้าน ขณะนี้การเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ในระดับประถม มัธยม และระดับอุดมศึกษา ขึ้นตัวสูงกว่าเดิม เห็นแนวโน้มจากการอนุรักษ์ศาสตร์ด้านนี้มากขึ้น โดยเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทยของ มศว ได้รับความสนใจจากนิสิตคณะอื่นที่สนใจอยากลงทะเบียนเรียนรายวิชานาฏศิลป์ไทยมากขึ้น ซึ่งทางสาขาจึงคิดว่าจะเปิดรับนิสิตคณะอื่นเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น โดยอาจลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียนก็ได้" น.ส.ปรารธนา

น.ส.ปรารธนา กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ให้น่าสนใจ ต้องไม่เน้นสอนแบบดั้งเดิม หรือเน้นความเก่าแก่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องประยุกต์ เพราะสังคมเปลี่ยนไป รูปแบบความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ามาสู่คนรุ่นใหม่ หากนาฏศิลป์ไทยยังสอนแบบเดิม จะถูกมองเป็นเรื่องล้าสมัย ไม่น่าสนใจ การทำให้นาฏศิลป์ไทยอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยต่อไปได้ จึงต้องอาศัยการอนุรักษ์คู่ไปกับการสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้นาฏศิลป์ไทยเข้าใจง่าย ถ้ายังทำให้ยาก หรือยึดเยื้อมาก โดยไม่ผสมผสานระหว่างความทันสมัย และดั้งเดิมเข้าด้วยกัน คนรุ่นใหม่อาจเข้าไม่ถึง ซึ่งรูปแบบที่มศว เน้นการผสมผสาน ทำให้มั่นใจที่จะเผยแพร่สู่สังคมภายนอก เนื่องจากผู้ชมจะได้รับทั้งสาระ ความสนุกสนาน โดยที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการชมการแสดง ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สาขา นาฏศิลป์มีโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมออกสู่สาธารณะ ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

หน้า 31